

CANH THỨC GIÁNG SINH 2019-2020

**Chủ đề: CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA,
THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ
HƯỚNG ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN**
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang



+ Dấu Thánh giá - Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Tổng dẫn (Cha Quản Xứ, Phó xứ hay Ông Trưởng HĐ Mục Vụ)

Kính Thưa cộng đoàn!

Chúng ta đang sống giữa thế giới với bao ồn ào sôi động và nhường như đang bị lạc mất trong thành công, danh vọng hoặc bị vùi sâu trong thất bại, chán chường, buông xuôi theo dòng đời trôi mặc. Có bao giờ, chúng ta như Augustino, ngồi xuống nhìn lại chính mình và tự hỏi: Tôi tự đâu mà có? và “Tôi là ai?”. Hiên Chê Vui Mừng và Hy Vọng trả lời rằng: “*Thiên Chúa dựng nên tất cả là vì con người, con người là “thụ tạo duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ, Người dựng nên họ giống hình ảnh Ngài và để cho họ được hạnh phúc nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, sống trong niềm biết ơn Đấng dựng nên mình (số 24,3)*”. Nhưng, trải qua dòng thời gian, hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người bị tội lỗi làm sai lệch. Hậu quả là con người cắt đứt mối tương

quan với Thiên Chúa, không còn thấy hình ảnh Thiên Chúa trong bản thân và với người khác. Bây giờ con người không chỉ chịu những đau đớn suy tàn vì tội lỗi, mà còn vừa khiếp sợ vừa phản kháng sự chết đến hủy hoại hoàn toàn con người, nhất là con người trẻ hôm nay.

Cho nên, trong Thư Chung gửi Cộng Đồng Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ năm nay, các Đức Giám Mục nói rằng: *“Trong bối cảnh trên, không ít người trẻ băn khoăn đi tìm ý nghĩa và hướng đi đích thực cho đời sống. Cũng như Chúa Kitô đã công bố Tin Mừng cho những người trẻ Emmaus, ngày nay Giáo hội cũng muốn gửi đến các bạn trẻ sứ điệp cao cả của Tin Mừng: Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương các bạn, Chúa Kitô đã cứu độ các bạn, ngày hôm nay Người vẫn đang sống, vẫn đồng hành với các bạn như một người Bạn thân thiết. Tuổi trẻ là ân sủng và quà tặng mà các bạn cần đón nhận với lòng biết ơn và sống sung mãn chứ không lãng phí, hãy phát huy các khả năng Chúa ban để trở nên một người trưởng thành toàn diện”* (số 4).

Vì vậy, kính thưa cộng đoàn, với Tông Huấn *“Chúa Kitô đang sống”*, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khắc họa Dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dần thân phục vụ xã hội và Giáo hội. Cùng chung những thao thức ấy, Các Đức Giám Mục Việt Nam đã đưa ra ý lực sống mục vụ năm 2020: **“Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện”**.

Vậy giờ đây, kính mới quý ông bà và anh chị em bước vào giờ canh thức Mừng Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng đang ở tâm trung đời sống đức tin của mỗi người chúng ta với chủ đề: **“Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa, Thiên Chúa Đồng Hành Với Con Người Trẻ Hướng Đến Sự Trưởng Thành Toàn Diện”**

HOẠT CẢNH

I. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI GIỐNG HÌNH ẢNH NGÀI

(sân khấu dọn sẵn các cây cảnh, đèn tắt, kéo màn)

Dẫn: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Sau khi tạo dựng trời đất, Thiên Chúa phán: *“Chúng Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng Ta”*

** (Ăđam, các em bé làm các con thú các em bé làm các con thú, ánh chớp lập loè, chỉ có một luồng sáng để nhìn rõ Adam).*

Dẫn: Mặc dù có muôn thú, nhưng Adam vẫn thấy buồn vì không có người trợ tá. Nhưng Thiên Chúa phán: “*Con người ở một mình không tốt*”. Vậy là Thiên Chúa đã cho Adam ngủ thiếp đi và lấy xương sườn Adam làm nên Evà (*Adam ngồi gục xuống, trong tiếng vui nhộn của muôn chim, Evà bước ra từ phía bên kia sân khấu, ánh sáng bật lên sáng cả sân khấu*).

- (*Nắm tay Evà*) **Adam nói:** “*Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi*”!
- **Thiên Chúa phán:** “*Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.*”

Dẫn: Ngày lại ngày đôi bạn trẻ Adam và Evà sống hạnh phúc trong vườn địa đàng (*Adam Evà dạo chơi trong vườn cùng giả thú, khi nhạc trôi lên: cặp đôi Adam và Eva đứng giữa sân khấu, còn 10 cặp đôi bạn trẻ nam nữ, mặc trang phục giống cặp đôi Adam và Eva đi ra và bắt đầu múa*).

Vũ: TRONG TÌNH YÊU CHÚA, Lê Đức Hùng, nghe tải tại:
<https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14685>, hoặc
<https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trong-tinh-yeu-chua-le-duc-hung.dmpsGoQsRpVZ.html>

II. CON NGƯỜI PHẠM TỘI LÀM SAI LỆNH HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

Dẫn: “*Gia đình vẫn là “trường học đầu tiên”, nơi đó các Kitô hữu trẻ đón nhận những bài học căn bản cho đời sống làm người và làm con cái Chúa. Nhưng ngoài xã hội, người trẻ cũng phải đối diện với những thách thức của thời đại mới. Hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực vừa gây nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một phương thế rất hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, nhưng cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tác hại cho bản thân người trẻ. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng làm mất sai lệch hình ảnh Thiên Chúa nơi con người” (Thư chung, số 3).*

Đây không chỉ là vấn nạn con người thời nay mới gặp, nhưng nhìn lại gia đình nhân loại đầu tiên, họ cũng gặp những vấn nạn này từ gia đình ra xã hội thời đó. Rõ ràng, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài ban cho hưởng ánh sáng tình yêu của Ngài, niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài Người đã dựng nên và được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài. Nhưng ánh sáng hạnh phúc ấy không được bao lâu đã vụt tắt khi những thành viên trong gia đình khước từ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa vì bất tuân lệnh Ngài. Do đó bóng tối tội lỗi đã tràn vào nhân loại này, từ đó con người trở gặp nhiều khó khăn, thách đố, sự thù ghét, nghi ngờ, chối bỏ và chém giết nhau.

Diễn: CẢNH CAIN – ABEN

(A-ben vác con chiên lên vai đi vào)

A-ben: Anh Cain đã hứa với mình là chiều nay sẽ tới để dâng tiến lễ vật lên Đức Chúa mà sao bây giờ anh vẫn chưa về? Thôi, một mình ta dâng Ngài kéo trễ.

(Đem đặt chiên lên tế đàn phủ phục thờ lạy đoạn ngược mắt cầu nguyện. Đức Chúa chấp nhận – lửa đốt cháy lễ vật)

Ca-in: *(Tay bung rỏ trái cây bước vào)* Em đã dâng lễ xong rồi ư, sao không đợi anh ?

Aben: Dạ xong rồi. Mà sao anh đến muộn thế?

Ca-in: Đến muộn à ! Ô...ồ *(cười lạt)* thì anh phải chọn quả tốt để mà dâng chứ!

(Ca-in vừa nói vừa bung rỏ trái cây đặt trên lễ đàn bên cạnh rồi đồng dục lên tiếng).

Ca-in : Hỡi Đức Chúa, đất tôi trồng chỉ toàn sỏi đá, tôi đồ mồ hôi cày sâu cuốc bẫm. Tôi có tội gì mà Ngài nổi giận đày đọa tôi.

A-ben: Anh Cain! Sao anh lại nói phạm thượng với Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn.

Ca-in: Mày im đi! Để mặc tao, mày thấy chưa? Thiên Chúa đã khước từ lễ tao dâng. A! Tao hiểu rồi ha....ha.... Thiên Chúa thích mỡ béo, còn trái cây thì chê chối chẳng thèm.

A-ben: Anh Ca-in, em xin anh nghĩ lại, đừng có lộng ngôn mà xúc phạm đến Ngài. Ngài không phải chê lễ dâng của anh đâu. Nhưng tại anh...tại anh chưa đủ lòng thành.

Ca-in: *(Bỗng chụp áo A-ben)* Câm miệng đi, đồ cứng đầu, đừng dạy đời! Tao sẽ giết mày *(Ca-in dùng dao giết A-ben gục ngã).*

Thiên Chúa: Ca-in! Ca-in! em người đâu?

Ca-in: Tôi.....tôi không biết. Tôi không phải là người canh giữ nó.

Thiên Chúa: Người đã làm gì? Tiếng máu của em người đang kêu tới Ta.

Ca-in: *(chợt lùi lại sợ hãi)* Tôi....tôi không biết.

Thiên Chúa: Chính tay người đã vấy máu A-ben. Từ đây, đất đai chẳng còn cho người sức lực, người hãy đi khỏi đất đai màu mỡ mà Ta đã ban và người hãy tránh khỏi nhan Ta.

(nhạc nền nhẹ buồn – tắt đèn).

Dẫn: Dù Ca-in phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Thiên Chúa, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp nó sẽ giết nó, nhưng Thiên Chúa hiện diện, đồng hành cách đặc biệt với Ca-in và trải qua bao thế hệ vì chung không có sự hiện diện đồng hành của Thiên Chúa, mạng sống con người sẽ luôn bị đe dọa. Cho nên, Thiên Chúa vẫn thương xót Cain, Ngài phán: “*Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy*”.

Vâng, Thiên Chúa là Đấng trung tín và rất mực yêu thương “*cho dù cha mẹ người có bỏ người đi nữa thì Ta, Ta vẫn không bỏ người*”. **Người sẽ thương cứu thoát dân Người.** Ngài sai các sứ giả đi trước để uốn nắn sửa, dọn lòng dân và loan báo cho họ biết: **Đấng Thiên Sai sẽ đến đem nguồn an ủi và ơn giải thoát.** Hãy vững tin và hy vọng cậy trông đợi chờ. **Vâng, sống trong cảnh lưu đầy, bị cô lập trong những khu khép kín, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng và nuôi hy vọng, mơ được trở về mảnh đất năm xưa Chúa đã hứa.** Oi Sion, trái tim ta vẫn tràn đầy niềm tin ơn Cứu Độ.

Vũ khúc sám hối (Thanh thiếu niên): **TÂM TÌNH VỚI CHÚA**, Lm Phong Trần, nghe và tải: <https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21109>

III. CHÚA GIÁNG SINH PHỤC HỒI HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA NƠI CON NGƯỜI

1. Hoạt cảnh Truyền Tin

Dẫn: Từ trong dân tộc Ít-ra-en, có biết bao nhiêu người công chính âm thầm nuôi giữ niềm hy vọng bằng một thái độ trông cậy vững vàng và một lòng khát khao mong chờ “Ngày Chúa viếng thăm”. Xuất phát từ niềm trông cậy tha thiết đó, đã vang lên không biết bao nhiêu lời tâm nguyện chân tình mà sách Thánh Kinh còn lưu lại cho muôn ngàn thế hệ về sau như một chứng tích hùng hồn của con người trong niềm tin vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và với một ý thức sâu xa về những nỗi khốn cùng của thân phận tội lỗi của kiếp người.

Vâng, giữa muôn vạn người công chính trong những ngàn năm mong đợi Ôn Cứu Độ, Thiên Chúa đã chọn một Trinh Nữ khó nghèo, sống âm thầm giữa một làng quê miền bắc nước Do Thái, Trinh Nữ Maria làng Na-da-rét, để cộng tác với Ngài trong công trình Nhập Thể của Đấng Cứu Thế. Vâng, Đức Trinh Nữ Maria, người con duy nhất của nhân loại, đã được Thiên Chúa đoái thương chúc phúc ngay từ buổi đầu thai với đặc ân “Vô nhiễm nguyên tội”, để dọn đường cho Mẹ dẫn thân vào một hồng ân cao cả hơn đó là được “Làm Mẹ Thiên Chúa”. Đê cảm nhận sâu xa biến cố quan trọng này, chúng ta hãy sống lại những giây phút rạng ngời thánh thiêng của biến cố Truyền Tin, một biến cố mang tính quyết định trong tiến trình thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

(Maria đang quỳ cầu nguyện và Thiên Thần xuất hiện)

Sứ Thần: Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.

(Lúc này Maria diễn tả sự hoảng sợ và lo lắng)

Sứ Thần: Maria đừng sợ, vì Bà đã được nghĩa với Chúa, nay Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacob và triều đại Người sẽ vô tận.

Maria: Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam.

Sứ Thần: Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà, và Đấng mà Bà sinh sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa, và này Isave, chị họ Bà cũng đã thụ thai trong lúc tuổi già và nay mang thai đã được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

Maria: Nay tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.

(Thiên Thần vẫy tay chào và đi vào)

Dẫn: Hai tiếng "Xin vâng" thật êm dịu nhẹ nhàng và khiêm tốn, đầy can đảm và thánh thiện của Maria, chứng tỏ rằng sự quyết định của Mẹ nằm trong tâm tình phó thác, nhờ đó mà ngày nay chúng ta được hưởng nhờ nguồn ơn cứu rỗi.

(Khi người hướng dẫn đọc những lời này thì Maria đứng trên bục cao giữa sân khấu – chắp tay làm tượng – đội múa quanh Mẹ)

Dẫn: “Vào thời điểm sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Mẹ cũng là một người trẻ. Mẹ đã lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng, và quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Và một khi đã thừa ‘Xin vâng’, Mẹ dần bước với tất cả tình yêu trung tín, kể cả trong những lúc khó khăn và thử thách nhất. Mẹ thực sự là mẫu gương và hơn nữa, là Ngôi Sao Hy Vọng, dẫn bước chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách để bước đi trên con đường của Tin Mừng. Chúng ta cùng hướng về Đức Maria với tâm tình cậy trông và yêu mến. Nguyên xin Mẹ luôn đồng hành và chúc phúc cho chúng ta” (Thư Chung, số 8).

Vũ (Thanh niên nam nữ trẻ): **MẸ ĐỒNG HÀNH CHỈ LỐI**, Ngọc Linh, nghe và tải tại: <https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dong-hanh-chi-loi-ca-doan-sao-mai.gn5F6kjQ2UGg.html>

2. Hoạt cảnh Giáng Sinh

Dẫn: Chín tháng đã trôi qua, kể từ lúc Maria đáp tiếng "Xin vâng", lúc bấy giờ, theo chiếu chỉ của hoàng đế Augustô ban ra và truyền đi khắp nơi, buộc mọi người phải làm sổ kiểm tra, đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên thời Quirinô làm thủ hiến Syria. Mọi người phải về quê để lập sổ kiểm tra.

- **Lính:** *(xuất hiện và thổi loa)*... Nghe đây, nghe đây! Hỡi toàn dân Do Thái và tất cả các dân tộc dưới quyền thống trị của hoàng đế, hết thảy hãy nghe đây, nghe đây.

Chiếu theo sắc lệnh của hoàng đế ban ra cho tất cả những người dân trong đế quốc, bất cứ ai đang ở xứ nào, nước nào, hãy trở về quê quán mình để ghi tên kiểm tra dân số. Ai ngoan cố bất tuân sẽ bị nghiêm trị theo hình luật đã định (*thối loa*)...

Dẫn: Trong đoàn người đông đảo tìm về bản xứ Bê-lem để thực hành lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Au-gus-tô, có đôi vợ chồng trẻ, nghèo nàn Giuse và Maria. Khi ấy, Maria đang mang thai gần ngày sinh nở. Hàng quán ở Bê-lem đã đầy người; vả lại, nơi đây không có chỗ cho những người nghèo như đôi vợ chồng trẻ này. Thế là, họ đã chọn một hang lừa ngoài đồng vắng để trọ đỡ qua đêm. Tuy nhiên, cũng chính nơi hang lừa này vào đêm đông đầu tiên của ngàn năm thứ nhất ấy, một biến cố có một không hai của lịch sử con người đã xảy ra: Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.

(Đọc Lời dẫn đoàn người đi qua lại trong đó Giuse và Maria đến một hang đá quý xuống, tắt đèn bồng Chúa Giêsu hài đồng ra giữa sân khấu)

Múa: (1) **MÙA ĐÔNG VINH DANH** – Đỗ Vỹ Hạ, nghe và tải:
thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21482

(2) **VỮ ĐIỀU TÂY NGUYÊN**, Giang Ân, Nghe và tải:
<https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21056>

IV. NGƯỜI TRẺ SỐNG SAO CHO XỨNG “HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA”?

Kính thưa cộng đoàn, trong Tông huấn “*Chúa Kitô đang sống*” (số 26-27), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ hãy chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người: “Trong thời gian sống tại Nadarét, Đức Giêsu vâng lời cha mẹ, ‘lớn lên, thêm khôn ngoan và đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta’ (Lc 2, 52). Đức Giêsu đang ở trong thời gian chuẩn bị, và trong giai đoạn này, Người đi sâu vào mối tương quan với Chúa Cha và với tha nhân. Người không chỉ lớn lên về mặt thể lý, mà còn về tâm linh nữa. Trong những năm tuổi trẻ, Người đã ‘tự rèn luyện’, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hưởng tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của mình theo sứ mạng cao cả ấy.

(Khi đọc lời dẫn này, từng top gồm 10 bạn trẻ, đi lên thờ lạy Chúa Hài đồng và chuẩn bị đồng diễn – sai đi).

Dẫn: (Top 1 gồm 10 nam nữ học sinh cấp III - cầm Sách Thánh): Khi chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đồng hành với các bạn trẻ, các bạn hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe lời Người trong Sách Thánh, đón nhận sức sống của Người trong Thánh Thể, nhờ đó biết nhìn cuộc đời với cặp mắt mới và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các chúng ta (Thư Chung, số 8).

Dẫn: (Top 2 – gồm 10 nam nữ sinh viên –cầm nến sáng): Khi chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đồng hành với các bạn trẻ, các bạn hãy đến với cộng đoàn Giáo hội ở nơi các bạn đang sinh sống và học hành. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích cộng đoàn. Các bạn không sống đức tin một mình nhưng với cộng đoàn và trong cộng đoàn. Hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, hội đoàn, hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ; nhờ đó các bạn cảm nhận được sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn, đồng thời học mở lòng ra trước nhu cầu của tha nhân.

Dẫn (Top 3 – gồm 10 nam nữ công nhân chưa có gia đình – cầm Nón lá và mũ lưỡi trai): Khi chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đồng hành với các bạn trẻ, các bạn hãy mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác nơi môi trường sinh sống hay làm việc của mình về kinh nghiệm đức tin của các bạn, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các bạn. Hơn ai hết, chính các bạn phải là tông đồ cho người trẻ, những người cùng trang lứa, sống trong cùng một thời đại và môi trường với các bạn. Được như thế, các bạn sẽ trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người, đồng thời góp phần dựng xây quê hương và dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc.

Đồng diễn hai ca khúc: ĐƯA CON ĐI, nghe và tải:

<https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dua-con-di-phan-manh-quynh.EGwL4B3UNUfy.html> và **GIÊSU I LOVE YOU**:

<https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dua-con-di-phan-manh-quynh.EGwL4B3UNUfy.html>

LỜI KẾT

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta vừa tham dự giờ canh thức mừng Chúa Giáng sinh năm nay. Ước gì, năm nay mỗi mọi người, đặc biệt các bạn trẻ hãy quyết tâm sống và làm cho hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta mỗi nên hoàn thiện qua việc luôn biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội. Vậy, giờ đây, chúng ta hãy dọn lòng sốt sắng dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7-10-2019

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang